

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2025

*

Số 05 -CV/BTGDVTU
V/v định hướng công tác tuyên truyền trong
tháng 3/2025

- Kính gửi:* - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy,
- Ban tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Báo Đồng Nai; Đài PT-TH Đồng Nai.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị chú trọng tổ chức tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 3/2025 như sau:

1. Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và 03 tháng đầu năm 2025, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025. Tuyên truyền thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, tỉnh đạt 10% và tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 liên tục đạt hai con số. Đây là những mục tiêu được các cơ quan hữu quan nghiên cứu rất kỹ lưỡng và chủ động xây dựng kịch bản, chuẩn bị những giải pháp cụ thể để thực hiện nhằm đưa nước ta thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình, đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phản ánh kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV; các nội dung quan trọng, trọng tâm về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đề cao trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực, công tâm, khách quan của người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị khi bộ máy mới đi vào hoạt động.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử vẻ vang và những bước phát triển của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất là những thành tựu vĩ đại sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước trên các lĩnh vực; thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chủ đề học tập của tỉnh Đồng Nai năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Tuyên truyền nội dung bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” của Tổng Bí thư Tô Lâm, nêu rõ 07 nhóm vấn đề trọng tâm cần triển khai trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và những thách thức từ tình hình thế giới. Thông tin tuyên truyền nội dung cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng” của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy. Chủ động đấu tranh với những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Phản ánh những kết quả bước đầu gắn với việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan sau sắp xếp, tinh gọn; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị; việc tổ chức gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, ngang tầm với những chuyển đổi mang tính cách mạng, có số lượng phù hợp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước; việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động điều hành để cải cách tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị...

4. Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là đảm bảo chất lượng trong xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, chuẩn bị nhân sự Đại hội các cấp. Đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch về Đại hội Đảng.

Phân tích sâu sắc các nội dung chỉ đạo và yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “*Tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030*”, nhất là các nội dung về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện; yêu cầu thống nhất nhận thức về thành tựu vĩ đại của đất nước đạt được sau 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt sau 40 năm đổi mới; nhận diện sâu sắc những khó khăn, thách thức mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực đoàn kết, quyết tâm vượt qua; các yêu cầu về công tác xây dựng văn kiện và tham gia ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên, văn kiện Đại hội XIV của Đảng; yêu cầu về nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuẩn bị nhân sự đại hội.

5. Tuyên truyền thực hiện 03 đề án, dự án quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2030) (Đề án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây). Tuyên truyền Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 30/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng mới được ban hành: Quy định số 232-QĐ/TW, ngày 20/01/2025 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 231-QĐ/TW, ngày 17/01/2025 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Kết luận số 119-KL/TW, ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật;...

6. Tuyên truyền về “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang “tăng tốc”, “về đích” để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện các quyết sách chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chính sách mới có hiệu lực cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân; tập trung phổ biến kịp thời các quy định mới, có tác động lớn đến xã hội. Tuyên truyền các nội dung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Công điện số 09/CĐ-TTg, ngày 03/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các

hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025; Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 04/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025; Công điện số 10/CĐ-TTg, ngày 07/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

8. Tuyên truyền kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chương trình cả nước chung tay xóa “nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

9. Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp Nhà nước đến các nước trong khu vực và quốc tế. Khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền, quyền chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển, đảo và chủ trương, quan điểm của Việt Nam về biển, đảo. Chủ động định hướng, tuyên truyền, ngăn chặn những tư tưởng tiêu cực phát sinh kéo dài dẫn đến khiếu kiện, đình công, tụ tập đông người,... không để lan rộng thành “điểm nóng”...

10. Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong tháng 3/2025: 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2025); 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2025); 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025) và các hoạt động của Tháng Thanh niên; 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2025); 90 năm Ngày truyền thống Dân quân Tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2025)...

11. Tiếp tục nắm chắc tình hình, diễn biến và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, Nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực, quốc tế và địa phương để tham mưu cấp ủy kịp thời có giải pháp định hướng,

ngăn chặn những tư tưởng tiêu cực phát sinh kéo dài dẫn đến khiếu kiện, đình công, tụ tập đông người,... không để lan rộng thành “điểm nóng”.

Ngoài một số nội dung định hướng trên, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và bám sát theo Kế hoạch số 371-KH/TU, ngày 07/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025 và Hướng dẫn số 158-HD/BTGTU, ngày 27/12/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2025. Việc tuyên truyền phải căn cứ vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành; không khai thác những sự kiện, nội dung nhạy cảm, những vấn đề còn có ý kiến trái chiều, dễ bị các thế lực thù địch xuyên tạc, tạo điểm nóng; trong trường hợp cần thiết phải thông tin, báo cáo, xin ý kiến cơ quan cấp trên có thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy theo định kỳ./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện),
- Đ/c Trưởng Ban, các đ/c PTB (b/c),
- Phòng TT, BC-XB,
- Lưu VPB.

Đồng kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo và Dân vận
Trung ương (a+b) (b/c).

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hồng Trang